

3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

นำเสนอเมื่อ : 9 ส.ค. 2562

เมื่อถึงเวลาไปเที่ยวแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่คนไทยมักนึกถึงคงหนีไม่พ้น 3 สถานที่ที่ยอดฮิตอย่างยุโรป, อังกฤษและญี่ปุ่นแต่ก่อนที่ใครหลายคนจะตีตัวไปเปิดโลกกว้างสิ่งสำคัญที่เราอยากจะทำให้ทุกคนควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางได้แก่การ**ทำประกันการเดินทาง** iva กับตัวเพราะนอกจากประกันดังกล่าวจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดนแบบไม่มีสะดุดแล้วกรมธรรม์ประกันเดินทางยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สถานทูตจะชี้เพื่อพิจารณาการอนุมัติวีซ่าของเราในบางจุดหมายปลายทางอีกด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันเดินทางใน 3 จุดหมายยอดฮิตของคนไทยจะมีอะไรบางอย่างรอใจรอกันอีกสักนิดแล้วตามไปเช็กกันได้เลย



สหภาพยุโรป

หลาย ๆ คนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราสามารถเดินทางไปทุกประเทศใน EU

ได้ด้วยการขอวีซ่าเชงเกนเพียงครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามการขอ**วีซ่าเชงเกน**

นั้นมียรายละเอียดที่แตกต่างจากการขอวีซ่าประเทศอื่นอยู่พอสมควรตรงที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องสมัครประกันเดินทางเพื่อนำกรมธรรม์ไปยื่นเป็นเอกสารประกอบการอนุมัติวีซ่าโดยประกันเดินทางที่ถูกต้องตามเกณฑ์การอนุมัติวีซ่าเชงเกนจะต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1.5

ล้านบาทนอกจากนี้ยังจะต้องให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับอีกด้วย

สหราชอาณาจักร



หลังจากพาทุกคนไปตะลุยยุโรปภาคพื้นทวีปกันไปแล้วต่อมาก็ถึงเวลาที่เราจะขยับเขยื้อนไปเยือนเกาะอังกฤษกันบ้าง แต่ก่อนที่ใครหลายคนจะเริ่มออกเดินทางไปสัมผัสกับความงามของหอนาฬิกาบิกเบนกันด้วยตาตัวเองสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันก่อนเป็นอันดับแรกคือการขอวีซ่า ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษนั้นนับได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการขอวีซ่าเซงเก้นตรงที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นค่าธรรมเนียมประกันเดินทางของบริษัทประกันที่อยู่ในรายชื่อรับรองของสถานทูตไปพร้อมๆกับหลักฐานอื่นๆโดยวงเงินเอาประกันขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 2,000,000 บาท

ญี่ปุ่น



ถึงแม้คนไทยจะไม่ต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเหมือนแต่ก่อนแต่หลายคนคงรู้กันดีว่าญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลกที่มีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเมื่อมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าการมีประกันเดินทางติดตัวไว้อย่างเหมาะสมจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

และทั้งหมดก็คือ 3

ประเทศยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนออกไปเที่ยวถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางบางแห่งจะไม่ได้บังคับให้ผู้

ที่เดินทางเข้าประเทศต้องทำประกันเดินทางก่อนล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ตามการทำประกันย่อมเป็นประโยชน์กับตัวเรา
เองในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น